



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๗ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จำนวน ๓ ราย
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งรายละเอียด ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ
ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมขุนพนมศิริ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ
จะดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(สัมภาษณ์)
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติ
และอุดมการณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
มาแสดงในวันคัดเลือก

๓. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสุชาดา ลิมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
วิชาเอกปฐมวัย			ประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมขุนพนมคีรี ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
๑	๐๑	นางสาวปิยนุช เข้มทอง	
๒	๐๒	นายนรากรณ์ พรหมเมฆ	
๓	๐๓	นางสาวอังคณา วัตรสังข์	